



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 11 / 2564

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 16 ชุดโครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด โดยคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผล แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ประเด็นโจทย์วิจัย เนื้อหา คำถามของงานวิจัย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานวิจัย 2) กรอบแนวคิดการวิจัย (Research Frameworks) และระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ที่สอดคล้องต่อกลยุทธ์หรือกลไกที่นำไปสู่เป้าประสงค์ของโครงการ 3) กรอบแนวคิด หรือ ยุทธศาสตร์การทำงานของหลักการ “การพัฒนาเชิงพื้นที่ของเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่” อาทิ ข้อมูล กลไกทางสังคม นโยบายและแผน พื้นที่ต้นแบบที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับ Output ของโครงการ 4) ความชัดเจนของเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) ความชัดเจนของ Outcome และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (Value for money) และ 5) การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อชี้แจงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการปรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญาฯ รับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยรายโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการวิจัย	หน่วยงาน
1	2945396	การพัฒนาศักยภาพภาพเมืองร้อยเอ็ดบนฐานเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอย่างยั่งยืน	นางสาวขวัญชนก อ่ำภา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2	2996566	เมืองเก่าเชียงใหม่และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง: เมืองสมดุลพลวัตภายใต้กรอบความคิดเมืองยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจใหม่ และเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม	นายศุภวุฒิ บุญมหาธนากร	บริษัท ใจบ้าน สตูดิโอ จำกัด
3	3006789	การพัฒนาและประเมินผลกระทบห่วงโซ่อุปทานของระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมือง	นายทัฬหะ หน่อสุวรรณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4	3007070	กลไกการขับเคลื่อนระบบนิเวศเศรษฐกิจสีเขียวอย่างไม่เป็นทางการเมืองขอนแก่น กรณีศึกษา: การสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ให้กับผักอินทรีย์	ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5	3007222	การพัฒนาเมืองยะลาผ่านแนวความคิดเกษตรฮาลาลพรีเมียม เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากชนบทสู่เมืองอย่างยั่งยืน	ดร.อรรถพล อุดุลยศาสตร์	มูลนิธิประชาชาติเพื่อการศึกษาและพัฒนา
6	3007259	การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างการประกอบการเกษตรอินทรีย์ในเมืองบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อพัฒนาให้เป็นย่านนวัตกรรมสีเขียวของกรุงเทพฯ ชั้นใน เขตราชเทวี พญาไท และ จตุจักร	นางสาวปาริณา ประยุกต์วงศ์	สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7	3027345	การพัฒนาเมืองและชุมชนสู่ความยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว “เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย”	ผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8	3047439	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบผังธนบุรีด้วยแผนผังภูมินิเวศและคลังสมองของพื้นที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน	ดร.รัตมณี อ่องสกุล	มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย